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รายงานการประชุม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ครั้งที่ 2/๒๕๖5 
วันอาทิตย์ที ่30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา 17.00 น. 
การประชุม Online ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

.......................................................................................  
 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวิรัช  ชูสิน   ประธาน 
๒.นางกรธิดา  สงนุ้ย 
๓.นายสาโรจ  แก้วมณี 
๔.นายพิชัย   บุญชูประภา 
5.นางอรนุช    บุญสนิท  
6.นางสาวพาฝัน  บูรณธรรม 
7.นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ ์  
8.นายวัชรงค์  มีจิตร 
9.นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ 
10.นายมูญาฮีดีน  เลงสะ 
๑1.นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม 
๑2.นายธีรภัทร  ไกรแก้ว 
๑3.นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ 
๑4.นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน ้าด้า 
15.นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์  
๑6.นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว 
๑7.นางสาวตติยาภรณ์ มาลาทอง 

   ๑8.นางสาวภารดี   รัตนจามิตร 
   19.นายเที่ยงทอง   ไชยสวัสดิ์ 

20.นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
   21.นางกัลยารัตน์ อิสระทะ 

22.นางวีนัส  ฆังคะมะโน       
๒3.นางสาวขนิษฐา บุญเตโช 

   ๒4.นางสาวนันทินี เครือจันทร์ 
๒5.นางสาวศิริมา   แซ่เข่า 
๒6.นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย 
27.นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์ 
28.นางอุชญา  สังแสตมป์ 
๒9.นายทรรศนะ  สุขธรณ์ 
30.นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล 
                /31.นางสาวกุลดา... 
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   31.นางสาวกุลดา จันทร์สว่าง 
32.นางซารียา  จิสวัสดิ์ 
33.นางสาวตรีทิพย์ อัครพงค ์
34.นางกมลรัศม์ิ  แก้วละเอียด 
35.นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี 
36.นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์ 
๓7.นางสมเนตร  ชูบ้ารุง 
๓8.นางสาวหทัยชนก แย้มสุวรรณ 
๓9.นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล 
40.นางกัลยา  เรืองณรงค ์
41.นางสาวสุวิมล    ยีหมัดอาหลี 
42.นางสิริกานต์  สุขธรณ์ 
43.นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว 
44.นายนิพัทธ์  นะระโต 
45.นายสถานันท์ เนาวรัตน์ 
46.นางสาวกานดา รัตนมณ ี
47.นายอุดม    หล้าเบ็ลส๊ะ 
๔8.นางสุชัญญา  สักพันธ์ 
๔9.นางสาวอุไร  สันหมาน 
50.นายศราวุธ   แก้วบุตร 
51.นายวัชรพล  ทองขจร 
52.นางเกศกมล   ยอดหวิด 
53.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เพชรนุ่ม 
54.นายสมศักดิ์   นวลสุชล 
55.นางสาวอารีย๊ะ หยันอามีน 
56.นายปฐมภูมิ   ขุนทอง 
57.นายสมชาย   บุญแก้ว 
58.นายรอหมาด  หมันดี 
59.นายนวฤทธิ์  ศรีสุข 
60.นายจริญ  อินทร์ทอง 
61.นางสาวนัทธมน  ขุนเชื อ 
62.นางสวาท    กระจายศรี 
63.นางสาวมูหนะ หล้าหลี 
64.นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ 
65.นายอธิศ  เพ็งแก้ว 
66.นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์ 
67.นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ์ 
68.นายสายัณห์    รักชุม 
                 /69.นางปิตุพร… 
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69.นางปิตุพร  ธรรมโร 
   70.นายกิตติฑัต  คงส ี

71.นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 
72.นางสาวปนิดา โมสิกะ 
73.นายภูริน   จงรัตน์ 
74.นางสาวสโรชา   ไชยสุวรรณ์ 
75.นายจิราวุฒิ  ตัวบุญ        
76.นางสาวกมลทิพย์  ชายะพันธ์       
77.นางสาวชรินรัตน์ เกตชู 
78. Mr. Neil Ian Miranda 
79. Miss  Nanny C.Labasano 
80. Miss  Eva Mae D.Sapu-ay 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นางนิษฐ์สินี  เถาถวิล  ขออนุญาต 
2.นางศิราณี   สมบัติดี  ไม่เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 17.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การเดินทางไปรับมอบห้องเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน 
ประธาน  เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2565 ผอ. รองพิชัย และคุณครูอรนุชได้เดินทางไปรับมอบ
ห้องเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ใหญ่ของฝ่าย สพฐ.ในการรับมอบ และมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบ เป้าหมายของการใช้ห้องเรียนสี
เขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งคุณครูก็ได้ด้าเนินการอย่างเต็มพลัง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  1.2 ร่วมกิจกรรมการเปิดตลาดนัดชุมชน  
ประธาน   ผอ.ได้มอบหมายให้รองพิชัย ร่วมด้วยครูสมชาย และครูชยณัฐ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดตลาด
นัดชุมชนของเทศบาลก้าแพงเพชร โดยเป็นตลาดแห่งใหม่ของชุมชุม การเดินทางไปร่วมงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การท าบุญโรงเรียน 
ประธาน  ในเบื องต้นจากการประชุมได้มีการก้าหนดให้เป็นวันไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อน เพ่ือที่จะขอให้การ
ด้าเนินงานต่าง ๆ ที่คั่งค้างอยู่ให้เรียบร้อย ส่วนการท้าบุญโรงเรียนจะมีการหารือกับคณะคุณครูอีกครั ง โดยจะรวบ
เรื่องของการฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานไปด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.4 มาตรการในการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดเรียนแบบ On-site 
ประธาน  ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ได้ช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างเต็มก้าลังและความสามารถในช่วงที่ผ่าน 
และขอแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ในเรื่องของการตรวจ ATK ของคุณครู โดยคุณครูที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 
เข็มขึ นไป ให้ตรวจ ATK ครั งเดียว หลังจากนั่นจะเป็นการสุ่มตรวจ ส่วนคุณครูท่านใดที่เดินทางไปราชการ ให้เบิกชุด
ตรวจ ATK จากโรงเรียน และตรวจ ATK เมื่อกลับมาจากราชการก่อนเพ่ือความสบายใจของเพ่ือนครู ส่วนคุณครูที่
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั ง และหากคุณครูที่ทราบว่าในชุมชนมีความเสี่ยงสามารถ
ขอเบิก ATK ได ้
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันศุกร ์ที ่14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5    
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ประธาน   ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ถือว่าเป็นขวัญ
ก้าลังใจในการท้างานของคุณครู และเป็นก้าลังใจให้กับคณะถ่ายท้าคลิปวีดีโอของโรงเรียนทุกท่านด้วยเช่นกัน 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  3.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน โดยบริษัทโมมาย แล็ป 
นายพิชัย บุญชูประภา   ในอาทิตย์หน้างานอนามัยได้ติดต่อบริษัทโมบาย แล็ป ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจ้าปี 2564 – 2565 โดยใช้สถานที่คือบริเวณหอประชุมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โดยมี
รายละเอียดการตรวจ ดังนี  1. วัดแรงบีบมือ 2. วัดการกระโดดไกล 3. วัดความอ่อนตัว 4. วัดความดันโลหิต 5. ชั่ง
น ้าหนัก วัดส่วนสูง 6. วัดสายตาเบื องต้น และ 7.ตรวจสอบการได้ยิน  โดยทางบริษัทได้มีจ้านวน 8 คน ในเบื องต้น
มีการพูดคุยและวางแผนถึงมาตรการการเข้ามาโรงเรียน โดยต้องมีการฉีดวัคซีน จ้านวน 2 เข็มขึ นไป ต้องมีการ
ตรวจ ATK  พร้อมหลักฐานการตรวจ และในการเข้ามาตรวจครั งนี จะมีการสัมผัส จึงขอให้มีการท้าความสะอาด
เครื่องมือทุกครั ง และในการตรวจขอความร่วมมืองานอนามัยได้เข้ามาดูแล ช่วยแนะน้านักเรียน ในส่วนของตาราง
การตรวจจะส่งให้ในไลน์บุคลากรอีกครั ง 
ประธาน  จากการที่รองพิชัยได้แจ้งข้อมูลของการมาตรวจสุขภาพของนักเรียน โดยมีการใช้สถานที่คือ
บริเวณหอประชุมโรงเรียน มีการแจ้งรายละเอียดการตรวจ และมาตรการในการดูแลโดยก่อนเข้ามาต้องมีการตรวจ 
ATK และเน้นย ้าในเรื่องของการท้าความสะอาดเครื่องมือทุกครั งเมื่อใช้งาน ซึ่งได้มีการแจ้งข้อมูลเบื องต้นละเอียด
แล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 3.2 การท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์   การท้ าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ผอ. ได้มอบหมายให้มี
คณะกรรมการตรวจทานว่าท้าข้อตกลงตรงตามข้อก้าหนดหรือไม่ ในขณะนี บางกลุ่มสาระอาจจะได้รับเอกสารคืน
เพ่ือน้าไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้รับคาดว่าจะมีการตรวจทานแล้วเสร็จภายในอาทิตย์
นี และจะด้าเนินการส่งคืนเพื่อแก้ไขต่อไป  
ประธาน   เนื่องจากเอกสารที่ส่งมาที่ผอ.มีจ้านวนเยอะ และเกรงว่าจะอ่านแล้วหลุดประเด็นส้าคัญบาง
ประเด็นไป คุณครูต้องจ้าให้ได้ว่าท้าประเด็นท้าทายเรื่องอะไร และท้าข้อตกลงอะไรบ้าง ซึ่งต้องกลับไปทบทวนให้ดี 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 การมาปฏิบัติราชการ 
ประธาน   ในตอนนี ไม่การ work from home จึงขอให้คุณครูรักษาเวลาในการมาปฏิบัติงานราชการ รักษา
เวลาการเข้า ออก สถานศึกษาขอให้เป็นไปตามระเบียบ และเพ่ิมเติมในเรื่องระเบียบการลากิจ โดยต้องมีก ารลา
ล่วงหน้า ฝากงานบุคคลให้แนบใบแลกคาบก่อนในเบื องต้น การฝากคาบเด็กจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย แต่หาก
ใช้การแลกคาบนักเรียนจะได้รับประโยชน์มากกว่า ในส่วนของการรายงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ตามค้าสั่ง ให้มีการท้าบันทึกข้อความการปฏิบัติหน้าที่ส่งมาด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
  3.4 การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหล ี ในขณะนี การด้าเนินเก็บเงินค่าบ้ารุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้มีการ
ด้าเนินการเสร็จสิ นลงแล้ว ในขณะนี จะมีการน้าเงินมาจ่ายที่ห้องงบประมาณ โดยผ่านคุณครูที่ปรึกษา หรือนักเรียน
น้ามาจ่ายด้วยตนเอง ซึ่งการด้าเนินการเรียบร้อยดี 
นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์  เพ่ิมเติมข้อมูลจากครูสุวิมล ดังนี  ยอดท่ีโอนเข้ามาในบัญชีโดยผ่านระบบ
มา 1,219,000 บาท และขอแจ้งคุณครูที่ปรึกษาในเรื่องของใบเสร็จในตอนนี ทางฝ่ายของตรวจสอบให้เรียบร้อย
ก่อนว่าเงินในระบบกับรายการที่ออกมาตรงกัน แล้วจะด้าเนินการออกใบเสร็จให้ แต่ในกรณีที่ต้องการน้าใบเสร็จ
เพ่ือไปเบิก สามารถมารับได้ก่อน ส่วนในกรณีปกติที่ไม่ได้น้าใบเสร็จไปใช้ในการเบิก ขอให้รออีกนิดซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในอาทิตย์หน้า และจะมีการสรุปยอดของนักเรียนที่ยังค้างให้ต่อไป และขอเพ่ิมเติมในเรื่องของประกัน
อุบัติเหตุ โดยจะมีนักเรียนมาเบิกอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งจะมีการเบิกเป็นรายกรณีไป โดยต่อไปเมื่อสามารถกลับมาเปิดเรียน
ได้ตามปกติ ทางฝ่ายจะขอส่งประกันเดือนละ 1 ครั ง โดยรวบรวมส่งไปพร้อมกัน เมื่อเรียบร้อยจะประสานคุณครูที่
ปรึกษาให้แจ้งนักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป 
ประธาน  ในเรื่องของระบบการจ่ายเงินบ้ารุงการศึกษาซึ่งได้ใช้ระบบออนไลน์เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปกครอง  
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การน าเสนอการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 
นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางงานแผนงบประมาณ มีการก้าหนดให้มีการ
น้าเสนอการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 โดยจะมีการน้าเสนอกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยน้าเสนอใน
คาบที่ 8 – 9 ซึ่งเป็นคาบกิจกรรมชุมนุม และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 งานแผนจะด้าเนินการส่งข้อมูลให้ว่ามี
รายการของกิจกรรมใดบ้างท่ีได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้วเพ่ือเตรียมข้อมูลในการน้าเสนองาน ณ ห้องเกียรติยศ   
ประธาน  ในส่วนของงานแผนได้มีการก้าหนดให้ท้ามาตั งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งคุณครูก็ด้าเนินการมาได้ดี  โดยใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้คุณครูได้รายงานแผนในรูปแบบของ cipp model เพ่ือให้เห็นว่าในด้านที่ 1 
โครงการของเราอยู่ในระดับไหน ด้านที่ 2 มีข้อไหนสูงสุด ต่้าสุดบ้าง ให้ชี ประเด็นให้เห็น 
  ขอเพ่ิมเติมในส่วนของงานแผน ดังนี  
   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทางส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จะเดิน
ทางเข้ามาตรวจสอบการเบิกจ่ายในเรื่องของเงินเยียวยา 2,000 บาท ที่ได้มอบให้แก่นักเรียน ขอให้ได้เตรียมความ
พร้อมในด้านของเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย  
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   การจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ขอให้ฝ่ายพัสดุเป็นผู้ด้าเนินการจัดซื อ โดยโรงเรียนด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบ ห้ามซื อก่อนได้รับการอนุมัติ หากของที่ต้องการซื อไม่มีในแผนปฏิบัติการ ให้ขอ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรก่อนจัดซื อ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.6 การสั่งซ้ือวัสดุ ตามไตรมาส 
นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ  ครูบางท่านยังมีการสั่งซื อของแบบทีละนิด จึงแก้ปัญหาโดยการด้าเนินการสั่งใน
คราวเดียว โดยจะด้าเนินการสั่งในรอบที่ 2 เพราะไม่มีการสั่งแบบน้อยๆ หากกิจกรรมไหนที่เร่งด่วน ให้ขอใช้
งบประมาณก่อนอย่างน้อย 1 เดือน 

 3.7 งบประมาณการจัดสรรก่อสร้าง 
นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ งบประมาณทีจ่ัดสรรก่อสร้าง ได้มีการด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะมีการเปิด
ซองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
ประธาน  การจัดซื อของหากมีการจัดซื อในคราวเดียวกัน พัสดุจะมีความคล่องตัวในการด้าเนินงาน โดย
คุณครูต้องทราบว่าโครงการของเราอยู่ในช่วงใด และเขียนขอซื อมาล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายพัสดุได้ด้าเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

  3.8 การเตรียมของพร้อมในการดูแลนักเรียนในการเปิดเรียนแบบ On-site  
นายสาโรจ แก้วมณี  การเตรียมของพร้อมในการดูแลนักเรียนในการเปิดเรียนแบบ On-site ในช่วงนี  โดย
เบื องต้นได้ให้นักเรียนได้มาเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา ดังนี  

1. การน้าผล ATK มาแสดงของนักเรียนบางคนอาจจะไม่สะดวก 
2. การเดินทาง โดยมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเดินทางมาโดยรถรับส่งได้ จึงมี

นักเรียนมาเรียนเพ่ิมมากขึ น โดยในตอนนี ยังคงเป็นรูปแบบของความสมัคร
ใจ 

3. ในสัปดาห์นี จะเป็นเรื่องของดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยของนักเรียน เรื่อง
ของทรงผม การแต่งกาย ให้มีการตรวจให้เรียบร้อยภายในสิ นเดือนนี  

4. การติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ โดยจะเป็นการท้างานร่วมกันกับ
ฝ่ายวิชาการ 

ประธาน  เรื่องของระเบียบวินัยของนักเรียนซึ่งมีการตรวจให้แล้วเสร็จภายในสิ นเดือนนี  เปิดมาเดือนหน้า
นักเรียนควรเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ประธาน  ก่อนหน้านี ได้มีการประชุมฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระและวัดผลกลุ่มสาระ โดยที่จะแจ้งให้
ทราบนี เป็นแนวปฏิบัติในการร่วมกันแก้ปัญหา โดยปัญหาที่รองกรธิดาจะพูดถึง เป็นปัญหาของ 2 ภาคเรียน 
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 3.9 รายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
นางกรธิดา สงนุ้ย โดยข้อมูลเป็นของเดือนมกราคม มีดังนี  
   สัปดาห์ที่ 1 จ้านวนการรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 79.26 
   สัปดาห์ที่ 2 จ้านวนการรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 75.06 
   สัปดาห์ที่ 3 จ้านวนการรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 73.47 
  จากการรายงานจะเห็นว่าร้อยละการรายงานจะลดลงจากเดิม จึงขอความร่วมมือจากคุณครูให้มีการ
รายงานให้เป็นปัจจุบัน 
 และสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมารูปแบบการเรียนแบบ on-site พบว่าในบางคาบนักเรียนเรียนออนไลน์ 
ซึ่งในห้องเรียนมีนักเรียนมาเรียนแต่ปรากฏว่าไม่มีคุณครูมาสอนในห้อง แต่ใช้วิธีการสอนออนไลน์แทน ขอให้คุณครู
ที่มีนักเรียนมาเรียนแบบ on-site ให้คุณครูได้เข้าไปควบคุมนักเรียนในชั นเรียนด้วย และในรายวิชาเพ่ิมเติม ให้
คุณครูสามารถด้าเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้เนื่องจากมีนักเรียนหลายห้อง 
ประธาน   ในส่วนของการรายงานข้อมูลของคุณครู ขอให้รองกรธิดาได้รายงานมาให้ผอ.ได้รับทราบได้ว่า
คุณครูท่านไหนรายงาน คุณครูท่านไหนไม่รายงาน เพราะหากไม่มีการแจ้งมาจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากได้
มีการพูดแจ้งในที่ประชุมทุกครั ง และขอความร่วมมือคุณครูในการช่วยดูแลนักเรียนที่มาโรงเรียน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.10 การติดตามนักเรียนกลุ่มนักเรียนเรียนซ้ า 
นางกรธิดา สงนุ้ย สืบเนื่องจากการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเรียนซ ้า และมีการปรับกระบวนการและวิธีการมา
หลายครั ง จนถึงครั งปัจจุบันมีนักเรียนทั งสิ น 149 คน ยังมีผลการเรียนเรียนซ ้า ในสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนมา
โรงเรียนแล้วปรากฏว่านักเรียนไม่มา ในสัปดาห์ที่ 2 จึงเปลี่ยนแปลงเป็นการเข้าค่าย โดยมีการจัดตารางการเข้าค่าย
มาให้ แต่ก็ยังคงมีนักเรียนมาด้าเนินการน้อย เมื่อนักเรียนมาน้อยจึงด้าเนินแผนการติดตามนักเรียนกลุ่มห่วงใย และ
กลุ่มห่วงใยพิเศษ ได้ด้าเนินการโดยให้คุณครูแต่ละวิชาส่งคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค ที่เป็นปพ.5 มายังงาน
วิชาการ และงานวิชาการน้าผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ทุกคนมาด้าเนินการแยกออกเป็นรายวิชา 
เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มห่วงใย คือ นักเรียนที่มีคะแนนเป็น 0 ในภาคเรียนที่ 2 กลุ่มห่วงใยพิเศษ 
คือนักเรียนที่มีคะแนนเป็น 0 ในภาคเรียนที่ 2 และนักเรียนเรียนซ ้าในภาคเรียนที่ 1  
  เมื่อคุณครูที่ปรึกษาได้รับคะแนนของนักเรียนไปแล้ว จะมีการประชุมครูเพ่ือท้าความเข้าใจแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียนทั ง 2 กลุ่ม  
 คุณครูประจ้าวิชาจัดท้าข้อสอบ ใบความรู้ ให้นักเรียนทั ง 2 กลุ่ม โดยจัดท้าเอกสารให้เสร็จสิ นภายในวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุณครูสามารถส่งเป็นกระดาษและลิงค์ไปให้นักเรียนเพ่ือที่ครูที่ปรึกษาจะได้ด้าเนินการไป
มอบให้แก่นักเรียน โดยถ้าท้าเป็นกระดาษนักเรียนต้องน้ากลับมาส่งที่โรงเรียน 
  คุณครูน้าเอกสารที่ได้จัดท้าไว้เรียบร้อยแล้วแยกเป็นรายคนไปมอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือน้าไปใส่ซอง 
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุณครูที่ปรึกษาสามารถมารับซองของนักเรียนที่มีปัญหาได้ตั งแต่วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ ตั งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ตั งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 
และให้นักเรียนน้ามาส่งได้ในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และขอให้ครูที่ปรึกษาได้ก้ากับติดตามจากครู
ประจ้าวิชาด้วยว่านักเรียนได้มีการส่งข้อสอบกลับคืนมาหรือยังคนไหนที่ยังไม่ส่งก็ด้าเนินการติดตาม และในวันที่ 5 
มีนาคม 2565 เป็นวันประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียน จะมีกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนไม่
พึงประสงค์ของภาคเรียนที่ 1 และของภาคเรียนที่ 2 เป็นจ้านวนมาก งานวิชาการและงานกิจกรรมผู้เรียนจึงมีการ
จัดการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 โดย
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จะเป็นการแก้ตัวส้าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2 โดยนักเรียนกลุ่มเรียนซ ้าจะต้องมีการ
จ่ายเงินค่าลงทะเบียน 100 บาทต่อรายวิชา  
ประธาน  ขอให้รองกรธิดาได้ชี แจงปัญหาที่พบจากครั งที่แล้วโดยแยกเป็นปัญหาที่เกิดจากเด็ก ปัญหาที่เกิด
จากกระบวนการบริหาร และปัญหาที่เกิดจากครู 
นางกรธิดา สงนุ้ย  จากการติดตามตั งแต่เริ่มแรกที่มีการให้นักเรียนมาที่โรงเรียนในสัปดาห์แรกโดยนักเรียน
จะไปเจอคุณครู แต่มีนักเรียนมาจ้านวนน้อย จึงได้จ้านวนนักเรียนที่ผ่านจ้านวนน้อย โดยแต่ละวันจะมาไม่เกิน 15 
คน ต่อมาสัปดาห์ที่ 2 มีการปรับรูปแบบเป็นการเข้าค่ายก็ยังเป็นเช่นเดิม โดยคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระจะมีการขึ น
ไปที่หอประชุมและแบ่งกัน โดยคนที่มีสอนไม่ได้ขึ นมา ส่วนคนที่ไม่ติดสอนก็ขึ นไป ปัญหาที่พบคือคุณครูประจ้าวิชา
ที่มีกลุ่มนักเรียนติด 0 ไม่ได้ขึ นไป คนที่ควบคุมจะเป็นคุณครูที่ไม่มีกลุ่มนักเรียนที่ติด 0 แต่จะการประสานงานกันว่า
จะให้นักเรียนแก้ตัวอย่างไร  
ประธาน  จาการที่ให้ท่านรองได้พูดปัญหาเพ่ือให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน เมื่อนักเรียนไม่รับผิดชอบ เราต้อง
มาช่วยกันต่อว่าควรจะต้องท้ายังไงต่อ โดยมีการออกแบบระบบต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาก็ปรับแก้ทันที โดยในครั งนี อยาก
ให้คุณครูทุกคนได้เตรียมใบงานเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้น้าไปส่งให้แกนักเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ยังไม่ทราบว่าจะ
ได้ผลหรือไม่ แต่สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะท้าอย่างไรก็ได้ให้เหลือน้อยที่สุด โดยคุณครูต้องอย่าลืมว่าใน วPA 
ค่าเป้าหมายของเราคือ นักเรียนร้อยละ 70 จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 
สรุปประเด็นจากที่รองกรธิดาได้พูดมา มีดังนี  คุณครูต้องไปเยี่ยมบ้านตั งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ โดยคุณครูต้องน้าใบ
งาน ข้อสอบไปให้นักเรียน โดยนักเรียนบางส่วนส่งแบบกระดาษ บางส่วนส่งแบบออนไลน์  
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์    หากนักเรียนในห้องมีกรณีที่ยังกักตัวทั งครอบครัว โดยเป็นนักเรียนกลุ่มห่วงใยพิเศษ 
อยากทราบว่าควรด้าเนินการอย่างไรกับนักเรียนค่ะ  
ประธาน  ไม่ต้องลงเยี่ยมบ้าน โดยให้นักเรียนใช้วิธีการออนไลน์ ให้นักเรียนท้าเท่าที่สามารถท้าได้ ซึ่งหาก
นักเรียนไม่ท้า ครูที่ปรึกษาต้องชี ให้นักเรียนได้เห็นว่าการจบของนักเรียนเป็นไปไม่ได้ นักเรียนจะต้องย้ายไป กศน.  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไม่มี 
 
 ปิดประชุม เวลา ๑8.30 น. 

 

 

(นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์)          (นายพิชัย บุญชูประภา) 
    คร ู          รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


